

- 19- Vicentê Đặng Văn Hoạt - Họ Đồng Cờ, xứ Yên Mỹ
- 20- Vicentê Hoàng Văn Mến - Họ Tràng Lan, xứ Dân Trù
- 21- Giuse Chương Quang Chung - Nhà xứ Dân Trù
- 22- Vicentê Đặng Văn Hoi – Họ Tràng Lan, xứ Dân Trù
- 23- Vicentê Đặng Văn Hoạt – Họ Đồng Cờ, xứ Yên Mỹ

#### **IV- HỌC TẬP: CÁCH THỨC LƯU TRUYỀN MẶC KHẢI**

"Những gì Thiên Chúa đã mặc khải để cứu rỗi muôn dân. Ngài đã ân cần sắp đặt để luôn được bảo tồn và lưu truyền nguyên vẹn cho mọi thế hệ" (MK 7).

#### **Mặc khải chứa đựng trong Kinh Thánh và Thánh Truyền**

Trước khi về trời, Đức Giêsu đã truyền dạy các tông đồ "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ... dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em" (Mt. 28,19-20). Các tông đồ đã thi hành mệnh lệnh ấy cách trung thành bằng hai cách:

Trước hết là bằng lời nói. Lời nói ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm "Lời giảng dạy, gương lành và các thể chế các tông đồ đã thiết lập". Những điều đó, các Ngài "đã nhận lãnh từ Chúa Kitô khi chung sống với Người và thấy Người hành động, hoặc đã học biết được nhờ Chúa Thánh Thần gọi ý" (MK 7).

*(còn tiếp)*

Lm. Đặc trách HTGD GPBN  
**Fx. Nguyễn Văn Huân**

## **HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN – Tháng 03/2023**

**I- LỜI CHÚA:** Thứ Tư Tuần I MC: Lc 11,29-32

### **II- SUY NIỆM:**

“Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ.” Lời trách mắng ấy của Đức Giê-su như đang cảnh tỉnh chúng ta.

Mặc dù đã chứng kiến không ít những phép lạ của Đức Giêsu, nhưng trong đám dân chúng, vẫn có những người mong muốn và kiếm tìm những dấu lạ lớn lao, phi thường và đầy ấn tượng, những dấu lạ khiến họ phải tin và không thể chối cãi. Tiếc rằng, Chúa Giêsu lại không muốn thực hiện những dấu lạ như thế. Sở dĩ, Người thực hiện những phép lạ là để phục vụ nhu cầu của con người và loan báo Mầu Nhiệm Nước Trời, chứ không phải để khoe mẽ, thi thố tài năng hay lôi cuốn dân chúng đến với Ngài theo những cách thế ngoạn mục.

Đôi khi chúng ta cũng rơi vào tâm thế của dân chúng hôm nay. Chúng ta đòi những dấu lạ to tát mà vô tình quên lãng những dấu lạ rất là bình thường trong cuộc sống hàng ngày của mình. Dấu lạ của Đức Giêsu như một lời mời gọi đối với dân chúng, đối với mỗi người chúng ta. Rốt cuộc, những dấu lạ ở nơi này nơi kia cũng đều mời gọi chúng ta nhìn vào chính bản thân mình và tham dự vào sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Trời ngay giữa thế gian này.

Hơn nữa, Đức Giêsu còn tỏ bày cho dân chúng nhận ra chính Người là một dấu lạ lớn lao, một dấu chỉ phi thường:

“*mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa; mà đây còn hơn ông Giô-na nữa.*” Những lời ấy thật thấm thía trong thời gian Mùa Chay Thánh này. Bởi lẽ, xưa kia đã có nữ hoàng Phương Nam từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua ấy. Bởi lẽ, xưa kia đã có cả một dân thành sám hối khi nghe lời ông ấy rao giảng. Ở đây, còn cao trọng hơn nhiều. Đức Giêsu đang mời gọi dân chúng và mỗi người chúng ta hãy đến để lắng nghe lời khôn ngoan của Người và sám hối.

Có lẽ chúng ta không có được điểm phúc như dân chúng xưa. Chúng ta không được thấy Đức Giêsu cách tỏ tường, không được lắng nghe những lời Người giảng dạy trên các con phố, không được chứng kiến những phép lạ Người làm cho người này người kia, nhưng chúng ta vẫn có thể lắng nghe những lời khôn ngoan của Người trong Tin Mừng, chúng ta vẫn có thể trò chuyện với Người trong lời kinh cầu nguyện, chúng ta vẫn có thể mời Người ngự vào trong tâm hồn chúng ta ngang qua Bí Tích Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu, như xưa Chúa đã cảnh tỉnh đám đông dân chúng thế nào, thì xin Chúa cũng hãy đến, đặc biệt trong Mùa Chay thánh này, cảnh tỉnh anh em trưởng các gia đình chúng con như vậy. Xin ân sủng và tình yêu của Chúa giúp chúng con biết chăm chút lắng nghe Lời của Người trong Thánh Lễ hàng ngày, để chúng con biến đổi con người cũ của mình, mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa dành cho chúng con.

**\* Suy gẫm và Chia sẻ:**

1- Lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày là phương thế giúp cho ta nhận ra sự hiện diện của Ngài. Tôi có thường xuyên lắng nghe để nhạy bén với những dấu chỉ hướng dẫn và đầy yêu thương của Chúa?

2- Trong Mùa Chay thánh, nhìn lên Thánh Giá Chúa, tôi khám phá ra dấu lạ nào cho bản thân mình?

### **III- CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI:**

1- Giuse Nguyễn Đức Chính - Nhà xứ Đại Lãm

2- Đaminh Nguyễn Văn Hạ - Nhà xứ Đại Lãm

3- Giuse Dương Văn Tản - Nhà xứ Đại Lãm

4- Phêrô Trần Văn Ngoạn - Nhà xứ Yên Cư

5- Giuse Nguyễn Văn Quy - Nhà xứ Yên Cư

6- Antôn Đỗ Quang Đức - Nhà xứ Yên Cư

7- Giuse Phùng Ngọc Thanh - Họ Minh Tân, xứ Yên Lễ

8- Phanxicô X. Nguyễn Văn Nam - Họ Sần, xứ Mỹ Lộc

9- Giuse Hoàng Văn Mục - Họ Đông Loan, xứ An Tràng

10- Vicente Vương Văn Lâm - Nhà xứ Lập Trí

11- Đaminh Nguyễn Văn Minh - Nhà xứ Lập Trí

12- Vicente Nguyễn Văn Vượng - Họ Bến Cốc, Nội Bài

13- Phêrô Nguyễn Văn Huy - Nhà xứ An Bài

14- Gioan Hoàng Văn Đông - Họ Kim Thái, xứ An Bài

15- Tômasô Nguyễn Văn Mão - Nhà xứ Nội Bài

16- Giuse Phạm Văn Chi - Nhà xứ Yên Lãng

17- Giuse Nguyễn Văn Trịnh - Nhà xứ La Tú

18- Giuse Trần Văn Vương - Nhà xứ Đồng Chương